



The Co

http://www.matichon.co.th

Title :	
Subject Heading 1	
Subject Heading 2	
Source :	
Date :	อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2557 หน้า 7

# มติชน

## อยู่ที่เรียนรู้... อยู่ที่ใจเรา



หนังสือตอบรับการเข้าฝึกงานจาก **Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi** หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอ ลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย ที่มาพร้อมกับรายชื่อ **พริฎาร์ หมดทั้ง** สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำให้รู้สึกตื่นเต้นดีใจกับการเดินทางครั้งใหม่ของเส้นทางชีวิตนักศึกษาไกลบ้านคนนี่



นับเป็นความตั้งใจในการเลือกมาฝึกงานที่ เกะลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย เพราะอยากเรียนรู้ ใช้ชีวิตต่างแดน โดยที่ไม่มีคนที่รู้จักเลย การได้มา ทำงานในสถานที่จริงโดยเจ้าของกิจการเป็นชาว ต่างชาติทำให้ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร มากขึ้น และยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคน ต่างถิ่น ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

เช่นเดียวกับการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แม้ว่าบ้านเกิดจะ อยู่ที่แดนใต้จังหวัดสตูล ความใฝ่ฝันคือการได้มา สัมผัสอากาศหนาวของดินแดนเหนือสุด และอีก เหตุผลสำคัญ ก็คือ การที่มหาวิทยาลัยเปิดการ เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เชื่อว่าในอนาคต อันใกล้ที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น นักศึกษาที่เรียนจบและเชี่ยวชาญในการใช้ ภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบ เนื่องจากเป็นภาษาสากลและภาษาทางการของอาเซียน ความหลากหลายทางด้านภาษาถือเป็นความสามารถพิเศษที่ นายจ้างและบริษัทต้องการ ทำให้มีโอกาสดำเนินงานที่ติงมากขึ้นและตรงตามความถนัดของตัวเอง เมื่อได้ทำงานที่ถนัดย่อมส่งผลให้การทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำเภอลังกาวิ เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับระบบ การศึกษาของโรงเรียนทั้งหมดในลังกาวิ เช่น การ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การรับครูเข้า มาทำงานในลังกาวิ การรับเรื่องของนักเรียนที่จะ ย้ายโรงเรียน ที่นี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ได้เรียนรู้งานในส่วนต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน กันไปทุกสัปดาห์ ทั้งงานเอกสาร ฝ่ายการเงิน หรือแม้แต่ฝ่ายต้อนรับ รวมทั้งการเป็นสตาฟใน กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา

นอกจากได้ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานแล้ว ร้านค้าทั่วไปก็สามารถสื่อสารกับเราเป็นภาษา อังกฤษได้พอสมควร แต่โดยทั่วไปที่เกาะลังกา วิจะพูดกันด้วยภาษามาเลย์ ทำให้เราต้องเรียน รู้ฝึกฝนภาษาใหม่ๆ ไปในตัว เนื่องจากที่นี่มีผู้คน ปนเปกันจากหลายๆ ชาติทั้งคนมาเลย์ คนไทย คนจีน คนอินโดนีเซีย คนอินเดีย เราต้องพบ เจอกับหลากหลายภาษา มันจึงเป็นเรื่องจำเป็น มากที่เราต้องเปิดตัวเองพร้อมรับมือทั้งภาษาและ วัฒนธรรม เพราะคนที่พร้อมย่อมได้เปรียบกับการ ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

นับเป็นความโชคดีที่ได้มาฝึกงานที่นี่ ได้ พัฒนาศักยภาพตัวเอง ได้ใช้ชีวิตในสังคมใหม่ ได้เจอกับเพื่อนฝึกงานที่ดี หัวหน้าที่เป็นกันเองและ พยายามดูแลทุกคนใจดีพร้อมจะสอนเราในทุกเรื่อง ได้ร่วมงานสำคัญต่างๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ ชีวิตที่ประทับใจ และบอกกับตัวเองว่าอย่าหยุด เรียนรู้และอย่ากลัวที่ก้าวไปในโลกกว้าง

**พริฎาร์ หมดทั้ง**  
 ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง